

คำประกาศสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาโภชนศาสตร์



พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจนานัปการในด้านโภชนาการ ด้วยพระปรีชาสามารถ ในการที่จะทรงดำเนินเพื่อให้พสกนิกรของพระองค์มีการ “กินดี อยู่ดี” นั้น ได้ทรงใฝ่ตามทุกข์สุขและพระราชทานคำแนะนำในเรื่องต่าง ๆ แก่ราษฎรที่เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยม ทรงสนพระทัยในการนำพื้นที่มาใช้ประโยชน์สูงสุด โครงการต่าง ๆ ที่พระราชทานแก่ราษฎรล้วนแต่มีผลโดยตรงต่อภาวะโภชนาการของประชาชนทั้งสิ้น อาทิ โครงการปรับปรุงแหล่งดินและน้ำ ซึ่งมีความสำคัญโดยตรงต่อการทำนาและการเพาะปลูก โครงการแปลงทดลองปลูกข้าวในพระราชวังสวนจิตรลดา เพื่อนำผลการทดลองและกระจายพันธุ์ข้าวไปสู่ชาวนา และทรงโปรดให้ศึกษาการเลี้ยงโคนมพันธุ์ดี และวิธีการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ โดยทรงโปรดให้มีสหกรณ์โคนมในท้องถิ่นต่าง ๆ ที่สำคัญ ๆ เช่น สหกรณ์โคนมห้วยแก้วและสหกรณ์โคนมหนองโพ ซึ่งทำให้ประชาชนได้บริโภคนมอันเป็นอาหารที่มีคุณค่าจำเป็นอย่างยิ่งต่อร่างกาย นอกจากนี้ยังมีโครงการประมงพระราชทาน โดยทรงใช้น้ำบริเวณพระราชวังสวนจิตรลดาเป็นที่เพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ปลา เพื่อไปกระจายสู่แหล่งน้ำต่าง ๆ เพื่อราษฎรจะได้มีอาหารปลาบริโภคอย่างกว้างขวาง รวมทั้งทรงสนับสนุนให้มีการทำผลิตภัณฑ์จากอาหารปลาอีกด้วย ทั้งนี้ด้วยพระราชปณิธานที่จะให้เมืองไทยสมกับคำที่ว่า “ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว”

ในการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงมีพระราชดำริให้มีการฟื้นฟูพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ซึ่งทำให้ชาวนาเกิดขวัญและกำลังใจในการประกอบอาชีพทำนา อีกทั้งทำให้มีการกระจายข้าวพันธุ์ดีไปสู่ชาวนา อันเป็นการป้องกันปัญหาขาดแคลนข้าวทางหนึ่งด้วย นอกจากนี้ยังทรงมีพระราชดำริให้มีการเก็บรักษาข้าว โดยโปรดให้มีธนาคารข้าว เพื่อประชาชนจะได้มีข้าวที่จะใช้ปลูกและใช้บริโภคตลอดปี

ด้วยพระราชกรณียกิจดังกล่าวโดยสังเขป สภามหาวิทยาลัยมหิดลได้ตระหนักดีว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงริเริ่มดำเนินงานด้านโภชนาการมาโดยตลอด จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานพระบรมรา

ชานุกฤต พูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาโภชนศาสตร์ เพื่อทรง
เป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทย และเป็นเกียรติแก่มหาวิทยาลัยมหิดลสืบต่อไป